
 

 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 

การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
........................................ 

5.3 รายงานสถานะเงินคงคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นางสุนี  พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง นำเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 60  ให้
มหาวิทยาลัยรายงานสถานะเงินคงคลังต่อ ก.ง.ส. และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้น
งบประมาณ นั้น บัดนี้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานสถานะเงินคงคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย จึงรายงานนำเสนอ ก.ง.ส. เพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.3 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. นางประไพ  ปรีชา  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรายงาน
สถานะเงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 1.  งบประมาณท่ีปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 15 เป็นเงิน 19,142,100 บาท  
  
  1.1 ภาคเรียนที่ 2/2563 ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 15  
    เป็นเงิน 19,142,100 บาท  
  1.2 ภาคเรียนที่ 1/2564 ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 15  

  เป็นเงิน 26,337,200 บาท  
 2. รายการเงินคงคลังที่ได้รับอนุมัติ แล้วไม่สามารถดำเนินการแล้วส่งคืนมหาวิทยาลัย เพ่ือ

รักษาสภาพเงินคงคลัง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 118,152,604 บาท 
  2.1 เงินคงเหลือจากการดำเนินโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่ม 3  
     เป็นเงิน 23,388,300 บาท 
  2.2 เงินคงเหลือรายการค่าครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา หลังที่ 1  
    เป็นเงิน 3,548,020 บาท 
  2.3 เงินคงเหลือรายการค่าครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา หลังที่ 2  
    เป็นเงิน 3,745,656 บาท 
  2.4 เงินคงเหลือจากการออกแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
         (ก่อสร้างต่อจากโครงการเดิมของอาคารปฏิบัติการท่องเที่ยว) เป็นเงิน 112,500 บาท 
  2.5 เงินคงเหลือรายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกพร้อมรางระบายน้ำและไฟฟ้า 
    ส่องสว่าง ระยะทาง 1 กิโลเมตร เป็นเงิน 5,250,000 บาท 
  2.6 เงินคงเหลือรายการก่อสร้างหอพักนักศึกษานานาชาติ หลังที่ 2 
       เป็นเงิน 17,020,000 บาท 

2.7 เงินคงเหลือรายการค่าครภุัณฑ์หอพักนักศึกษานานาชาติ หลังที่ 1 เป็นเงิน 88,128 บาท 
2.8 รายการก่อสร้าง อาคารศูนย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ  
     เป็นเงิน  65,500,000 บาท 

  
 



 

 

3. เงินคงคลังที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพ่ิมเติม  เป็นเงิน 113,126,634.15 บาท 
3.1 ค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ย กรณีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพ่ือ 
      ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรม ภาษาและการท่องเที่ยว  
      จำนวน 65,881,562.50 บาท 

 3.2 ค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ย กรณีการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่ม 
   อาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 47,245,071.65 บาท 
 4. สรุปสถานะกองทุนระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564    
           4.1 กองทุนระดับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 58,441,863.15 บาท 

         4.2 กองทุนระดับหน่วยงาน  เป็นเงิน 15,304,508.23 บาท 
5. รายรับจริงค่าธรรมเนยีมหอพักนักศึกษาเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2564 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยประมาณรายรับค่าธรรมเนียมหอพัก 100 % 
ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนปกติ เป็นเงิน 28,748,000 บาท แต่มีรายรับจริง เพียง
7 ,288,300 บาท เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ทำให้
นักศึกษาเรียนออนไลน์ ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ 

2. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มีข้อซักถามดังนี้ 
 2.1 กรณี รายการก่อสร้าง อาคารศูนย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ  

       เป็นเงิน  65,500,000 บาท กรณนีี้งบประมาณส่วนนี้ส่งคืนมหาวิทยาลัยใช่หรือไม่ 
 2.2 กรณคี่าแห่งการงานพร้อมดอกเบี้ย ที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายให้กับบริษัทผู้รับจ้างนั้น 
       ได้ดำเนินการ ให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ทำให้เกิดค่าเสียหายในส่วนนี้อย่างไร 

3. นางประไพ  ปรีชา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตอบข้อซักถามของอ.นิมิต  วุฒิอินทร์ 
เกี่ยวกับรายการก่อสร้าง อาคารศูนย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ  นั้น เงินจำนวน 
65,000,000  บาท นี้ มีการส่งคืนเงินคงคลังเรียบร้อยแล้ว 

4.  อ.ดร.ถนัด  บุญชัย รองอธิการบดี ตอบข้อซักถามของ อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ เกี่ยวกับการชดใช้ 
ค่าแห่งการงานให้กับบริษัทผู้รับจ้างนั้น เกิดจากการที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามงวดงานและ
มหาวิทยาลัยต้องจ่ายค่าจ้างให้ตามงวดงาน โดยทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จึงจำเป็นต้องให้ศาลอนุโต
ตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดถึงอัตราค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการและค่าก่อสร้างที่มหาวิทยาลัยต้องจ่าย  
จึงเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้างตามค่างานที่ทางบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้าง และ
กรณีที่ผู้ที่มีส่วนในการรับผิดชอบในเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งกรรมการเพ่ือตรวจสอบการกระทำผิดตาม
ละเมิดเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจากการที่กองนโยบายและแผน ได้นำเสนอข้อมูลในส่วนนี้ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของ
เงินคงคลังของมหาวิทยาลัย ถ้าหากกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เงินคงคลังของมหาวิทยาลัย จะ
มีประมาณ 248,463,650 บาท 

 

 



 

 

5. ดร. ณรงค์  ตนานุวัฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำรายการ
ผลการดำเนินงาน หรือการจัดหารายได้ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากแหล่งอ่ืนด้วย เนื่ องจากปัจจุบันทาง
มหาวิทยาลัยมีการรายงานรายรับจากโครงการน้ำดื่ม และโครงการร้าน CMRU SHOP เท่านั้น เพ่ือให้ทาง
คณะกรรมการได้เห็นภาพรวมของรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงแผนแม่บทของการใช้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยเป็นเป็นแหล่งจัดหารายได้จากการให้เช่า หรือให้บริการ โดยเสนอให้ควรมีการจัดทำรายงาน
ดังกล่าวเพ่ือเสนอคณะกรรมการ ก.ง.ส เพ่ือร่วมกันพิจารณา 

6. รศ.ดร.ชาตรี มณี โกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
รองอธิการบดี  ให้ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ ยวกับการมอบหมายการจัดทำผั งแม่บทของมหาวิทยาลัย โดยให้  
ผศ.สรุศักดิ์  นุ่มมีศรี รองอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
กระบวนการและจัดตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
จัดทำรายงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ ก.ง.ส. ให้รับทราบ ในคราวประชุมครั้งต่อไป 

มติทีป่ระชุม  
 รับทราบ  

  
ถนัด บุญชัย 

(ดร.ถนัด บุญชัย) 
รองอธิการบดี 

                                           กรรมการและเลขานุการ 
                                 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
                                                ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่(ก.ง.ส.)  


